



กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

ส่วนทรัพยากรบุคคล
สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์



การฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน

สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของหลักการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการคอร์รัปชันซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินงาน ดังนั้น สำนักงานฯ จึงเห็นสมควรให้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และถือปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานทุกกิจกรรม ส่งเสริมให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรตระหนัก รวมทั้งยึดถือปฏิบัติตามนโยบายด้วยจิตสำนึกในการยึดถือความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ โดยปราศจากการทุจริตและคอร์รัปชัน หรือ การแสวงหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ

ดังนั้น สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะมาตรฐานในการเป็นสังคมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้บุคลากร สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีความรู้ ความเข้าใจและยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรม นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมที่เข้มแข็ง และนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผล ในการเป็นสังคมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน” ให้กับบุคลากรของสำนักงานกองทุนฯ เพื่อเพิ่มความรู้ ความสามารถและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามกรอบแนวทางด้านการพัฒนาด้านคุณธรรม นำไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมที่เข้มแข็ง เพื่อบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันต่อไป โดยนายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมและร่วมเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมกับคณะผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยรองผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฯ ทั้งนี้ สำนักงานกองทุนฯ ได้รับเกียรติจากนางฐิติมา ศิริวิโรจน์ ที่ปรึกษาอิสระด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเรื่องการพัฒนาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

ผลผลิต

เกิดการจัดฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพฯ พอร์จูน

ผลลัพธ์

มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น ๘๒ คน โดยผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในหลักการดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียม ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการคอร์รัปชันซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงและเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามหน้าที่ของตนเอง



การฝึกอบรมหลักสูตร การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร (Good Governance)

คณะอนุกรรมการตรวจสอบภายใน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน โดยเชื่อมั่นว่าการที่องค์กรมีการดำเนินการทั้ง ๓ กรอบวิธีการอย่างเหมาะสม เป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาองค์กร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้เห็นชอบแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในคราวการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ภายใต้แผนดังกล่าวกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในมีการดำเนินโครงการสนับสนุนความเข้มแข็งด้านการควบคุมภายในให้กับบุคลากรของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ในการนี้ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จึงได้จัดฝึกอบรมในหลักสูตร การกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร (Good Governance) เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในของภาครัฐ และเกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ โดยนายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมและร่วมเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมกับคณะผู้บริหารซึ่งประกอบด้วยรองผู้จัดการ ผู้อำนวยการฝ่าย และเจ้าหน้าที่สำนักงานกองทุนฯ ทั้งนี้ สำนักงานกองทุนฯ ได้รับเกียรติจากนางสาวอุไรวรรณ รุกขวัฒนกุล ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

ผลผลิต

เกิดการจัดฝึกอบรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว กรุงเทพฯ พอร์จูน

ผลลัพธ์

มีผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น ๘๕ คน โดยผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในของภาครัฐ และเกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

